



Mastery
 เป็นนายตนเอง



Originality
 สร้างสิ่งใหม่



People Centered
 ใส่ใจประชาชน



Humility
 ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ คมชัด ลึก แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน 360 กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9, TNN, ThaiPBS</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 29- 30 เม.ย. 2652 เน้นให้แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จากรพ.ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวิทยากรครู ก หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสภาการแพทย์แผนไทย จัดทำหลักสูตรและจัดอบรมวิทยากรครู ก. ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 จำนวน 150 คน ให้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่บุคลากรใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ เขตละไม่น้อยกว่า 150 คน โดยจะจัดอบรมพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 27 พ.ค. 2562</p> <p>นายเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้าน และประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า เพิ่งได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้าน แต่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดอบรม จึงจะมีสิทธิไปยื่นขอใบรับรองจากอย. ส่วนน้ำมันกัญชาสูตรของตน ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ต้องรอโครงการวิจัยที่ทำงานกับจุฬาฯ ซึ่งผู้ป่วยจะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย คาดว่าประมาณเดือนมิ.ย.จะสามารถแจกยาได้</p> <p>ด้าน นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผอ. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กล่าวว่า รพ. ในสังกัด ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง จะมีการทำวิจัยเบื้องต้น โดยขอสารสกัดกัญชาประมาณ 100 ลิตร จาก อภ.</p> <p>นายปรัชญา ธีวันนา ประธานสภากัญชา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ จ.เชียงใหม่จัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอครบทั้ง 25 อำเภอ และจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลแล้ว 204 ตำบล เหลือเพียงการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน ส่วนคณะกรรมการระดับหมู่บ้านกำลังเร่งดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย 12 ล้านคนทั่วประเทศ โดยในช่วงปลายเดือน พ.ค. จะจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดก่อนเพื่อหารือแนวทางการทำงาน เบื้องต้นจะเป็นการทำงานในแบบวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ เพื่อนำกัญชงและกัญชามาให้ม.เชียงใหม่ ทำการวิจัย และมอบให้ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่นำไปทดลองใช้ นอกจากนี้ มีเป้าหมายส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยสภากัญชาฯ</p>
<p>สยามรัฐ แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. .เปิดเผยว่า ได้ประสานความร่วมมือภาคการผลิต วิจัยและใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการผลิตและนำไปใช้ประโยชน์โดยเร็ว มีการจับคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย รพ.และกลุ่มที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตกัญชา โดยมีรูปแบบของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ที่ร่วมกับ อ.เดชา ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เป็นรูปแบบกลาง แต่หากจะจับคู่ในรูปแบบอื่น อย.จะเป็นที่เล็งให้</p>
<p>สยามบันเทิง</p>	<p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขา ธิการ อย. กล่าวว่า การแจ้งครอบครองกัญชาขณะนี้ มีประมาณ 6 พันกว่าคน จะหมดเขตวันที่ 19 พ.ค. 2562 แต่เนื่องจากตรวงวันหยุดราชการ จึงให้มาแจ้งวันที่ 21 พ.ค. 2562</p> <p>-เสนอข่าว ชนาภานต์ ชัยศรี อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ 1990 จับมือ ดร.แก้มหอม ณ ลานช้าง หรือ แม่มดกัญชา เปิดตัวขงมใส่กัญชาชายที่สหรัฐอเมริกา ขณะที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้อนุญาตใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น ไม่ได้อนุญาตเพื่อสันทนาการหรือแนวคิดอื่น</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข้าราชการ</p>	<p>คกก.กฤษฎีกาชุดใหม่</p> <p>-เสนอข่าว การเสนอชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลชุดใหม่ จำนวน 139 ราย มีชื่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อยู่ในลำดับที่ 72</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แนวโน้มการบริโภคสินค้าอินทรีย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รรมว.สธ. กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัย เป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ผู้บริโภคภายใน รพ.ได้รับบริโภคอาหารที่สะอาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน ล่าสุด สธ.ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 29 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์ และโครงการ รพ.อาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี</p> <p>นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี กล่าวว่า จ.ปราจีนบุรีเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องเมืองสมุนไพรของประเทศไทย มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เกือบ 5,000 ไร่ สินค้าอินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก สมุนไพร ผลไม้ ข้าว และสัตว์น้ำจืด ได้มีแผนเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 15,000 ไร่ ภายในปี 2564 และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงผลผลิต เพิ่มผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ รพ. สถานศึกษา ร้านอาหาร และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>จับแหล่งจำหน่ายยาไม่มีทะเบียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา รอง ผบก.ปคบ. แถลงผลการจับกุมแหล่งจำหน่ายยาไม่มีทะเบียน และตรวจยึดของกลางเป็นกลุ่มยาหลายชนิด เช่น กลุ่มยาสเตียรอยด์ กลุ่มยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และกลุ่มยานอนหลับ รวมกว่า 2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท โดยยึดของกลางได้ที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมต ฟาร์มา 17 ซอยอ่อนนุช 64 และ อาคารเลขที่ 23 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้อง 1 ราย ส่วนเภสัชกรที่ประจำร้านขายยา หากมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งสภาเภสัชกรรมพิจารณาจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ จะขยายผลตรวจสอบโรงงานที่ผลิต หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินมาตรการทางปกครองทันที</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p>คลินิก พล.ต.ท.คำรณวิทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง กรณีมูลนิธิมิ่งมงคล- จงกล รูปกระจำง์ คลินิกการแพทย์แผนไทย ประกาศจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2562 ว่า การประกอบกิจการคลินิกการแพทย์แผนไทยของ พล .ต.ท.คำรณวิทย์ รูปกระจำง์ โดยเก็บค่าบูชาครู 19 บาท เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายสถานพยาบาลแต่อย่างใด</p> <p>-เสนอบทความว่า มูลนิธิมิ่งมงคล-จงกล รูปกระจำง์ ที่เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยที่ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดรักษาผู้ป่วยมานาน 15 ปีเศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สุตท้ายถูกอำนาจมีดกลั่นแกล้ง จับผิด จากการเมือง ที่เปลี่ยนชั่ว จึงต้องประกาศยุติการรักษาผู้ป่วยในวันที่ 1 พ.ค. 2562 พร้อมชี้แจงว่า ไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติผิดกฎหมาย เคารพกฎหมายของสธ.ตลอดมา ดังนั้น ขอปิดมูลนิธิหยุดการรักษาจนกว่าจะมีความชัดเจนจากสธ.</p>
<p>มติชน</p>	<p>วิธีรับมือความเครียด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 วิธีลดอุณหภูมิใจรับมือเครียดช่วงหน้าร้อน 1.มีสติรู้ตัว 2.วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดขึ้น 3.ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 3.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและเผ็ดร้อน 4.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง 5.หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัด หากต้องอยู่กลางแจ้งแดดติดต่อกัน เป็นเวลานาน ควรสวมหมวกหรือกางร่ม สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี ใส่แว่นตากันแดด ทาครีมกันแดด และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจทำให้ขาดสติทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เตือนอย่าซื้อยานอนหลับกินเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชธานี กล่าวว่า คนทั่วไปสามารถเกิดอาการนอนไม่หลับได้สัปดาห์ละ 1-2 คืน แต่ในรายที่ผิดปกติจะมีปัญหาติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์และต่อเนื่อง โดยพบว่าประชาชนที่นอนไม่หลับส่วนใหญ่จะหายากินเอง ทั้งที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต จากร้านยา หรือขอแบ่งยามาจากผู้ป่วย ซึ่งเสี่ยงเป็นอันตราย เนื่องจากยาแต่ละชนิดที่ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ และที่ใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกัน โดยเฉพาะหากอาการนอนไม่หลับเกิดมาจากความเครียด หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องจะทำให้โรคเพิ่มความรุนแรงขึ้นถึงขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และยังเพิ่มโอกาสป่วยโรคทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง สมอสูงเสื่อม โรคหัวใจ เบาหวาน ไชมันในเลือดสูง แนะนำหากนอนไม่หลับติดต่อกันมา 2 สัปดาห์ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>งานวิจัยผลิตภัณฑ์จากมะหาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Night Cream, Sunscreen และ Hair Tonic จากสารสกัดมะหาด ให้กับ บ. ด็อกเตอร์เฮลท์ จก. ซึ่งจากการประเมินด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอาสาสมัคร พบว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดีในการบำรุงผิว จึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเอกชนเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในนามแบรนด์ของไทย เป็นการนำผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย</p>
ไทยโพสต์	<p>โปรแกรม TEAM-V</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จาก การสำรวจสุขภาพประชาชน พ.ศ.2551-2552 พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม 12.4% โดยพบว่าญาติเป็นผู้ดูแลร้อยละ 70 เนื่องจากการดูแลต้องอาศัยความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีปัญหาด้านความจำหรือการรับรู้ภรณ์สามารถรับบริการสุขภาพด้วยโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีความจำหรือการรับรู้ภรณ์ระยะแรก (TEAM-V) ซึ่งเป็นโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสมองด้วยการฝึกการทำงานของสมอง มีการติดตามผู้สูงอายุที่มารับบริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำโปรแกรมไปใช้ที่บ้านได้ โดยสถาบันฯ ได้จัดอบรมโปรแกรม TEAM-V ให้กับรพ.สิงห์บุรี รพ.อุตรธานี รพ.หนองบัวลำภู รพ.อุทัยธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ไปใช้ในการจัดบริการและพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมสุขภาพในพื้นที่ต่อไป</p>
แนวหน้า	<p>โครงการ PLUS+ รพ.ราชวิถี</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ บ.รุ่งอรุณ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ฯ เปิดตัวโครงการ PLUS+ มีแนวคิดมาจาก People ผู้คน, Love ความรัก, Unity ความเป็นหนึ่งเดียว และ Songs เพลง โดยจัดทำเพลงวิถีหัวใจ 1,000 แผ่น และจัดคอนเสิร์ตการกุศลฯ ในเดือน ต.ค. 2562 เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้อาการศูนย์การแพทย์ รพ.ราชวิถี</p>
ไทยโพสต์ ข่าวช่อง one	<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.ประเทาย</p> <p>-เสนอข่าว กรณีกลุ่มวัยรุ่นกว่า 20 คน เมาสุราและบุกทำร้ายคู่กรณีหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ประเทาย จ.นครราชสีมา ซึ่ง รพ.ประเทายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ขณะนี้ สภ.ประเทายกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุรวมทั้งหมดกี่คน และมีการวางมาตรการขอความร่วมมือจากผ.วจ.นครราชสีมา ให้ทั้ง 32 อำเภอไม่อนุญาตให้จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งในพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>ตรวจอาหารทะเลตลาดมหาชัย</p> <p>-เสนอข่าว นายวุฒิพงษ์ สุภัควิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดชุดเฉพาะกิจประกอบด้วย สสจ.สมุทรสาคร พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และเทศบาลนครสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจแผงขายปลาหมึกและอาหารทะเลสดในตลาดสดมหาชัย หลังจากมีผู้โพสต์คลิปภาพขณะล้างปลาหมึกแล้วพบก้อนหินอยู่ในตัวปลาหมึก ซึ่งซื้อมาจากแม่ค้าในตลาดสดมหาชัย โดยได้ผ่าปลาหมึกให้ดูพบแต่ไขกับปลาตัวเล็กที่ปลาหมึกกินเข้าไป นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหาสารฟอร์มาลินแต่ไม่พบเช่นกัน</p>
เดลินิวส์	<p>สนับสนุนเกษตรกรปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้เร่งติดตาม แผนการผลิตเกษตรกรรมของประเทศครบวงจร โดยเน้นการตลาดนำการผลิต ซึ่งได้ประสานกับ รมว.สธ. แล้ว เพื่อทำหนังสือถึงสสจ.ทุกจังหวัด ให้รพ.ทุกแห่งรับซื้อผลผลิตการเกษตร ที่รับรองทำเกษตรปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ โดยตรง นำมาทำอาหารให้กับผู้ป่วยและโรงอาหารของรพ. พร้อมประสานค่ายทหาร กรมราชทัณฑ์ โรงอาหารในงานอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่ง รับซื้อผลผลิตการเกษตร รวมถึงการกระจายสินค้าเกษตรไปจำหน่ายให้กับห้างชั้นนำในพื้นที่</p>
แนวหน้า	<p>แก้ปัญหาหมอกควัน</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันจากผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าต้องร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดสรรงบประมาณให้ถูกที่ถูกเวลา ตอบโจทย์ประเทศให้ชัดเจน ทั้งการวิจัยและนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเสนอเป็นวาระแห่งชาติ</p>